

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
โรงเรียนเชียรใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
1	กิจกรรม ประกาศตนเป็น หน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของ รัฐทุกคนไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	๑. วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงเรียนเชียรใหญ่ จัดกิจกรรม ประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อเสริม สร้าง องค์กรความรู้ ปลุกจิตสำนึก สร างทัศนคติ และค่านิยมที่ดีให้เจ าหน้าที่ในหน่วยงานมีจิตสำนึกใน การปฏิเสธการรับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ ๒. วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงเรียนเชียรใหญ่ ได้ประกาศ เจตนารมณ์ "นโยบายการไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๓. เผยแพร่ปณายประกาศของ โรงเรียนเชียรใหญ่	เชิงปริมาณ บุคลากรของ โรงเรียน เชียรใหญ่ จำนวน ๖๒ คน รับทราบและถือ ปฏิบัติประกาศนโยบาย เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ไม่รับของขวัญ และของ กำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ป ร ะ จ ำ ป งงบประมาณ เชิงคุณภาพ มีการประกาศนโยบาย เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ไม่รับของขวัญ และของ กำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ป ร ะ จ ำ ป งงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และ เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ ของ รัฐทุก คน ได้ รับทราบและถือปฏิบัติฝ านของทางต่างๆ ไม่ต่ำ กว่า ๑ ครั้ง	ไม่มี ปัญหา อุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ	กลุ่ม อำนาจการ

รูปประกอบโครงการ/กิจกรรม



ประกาศโรงเรียนเชียรใหญ่
เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ของโรงเรียนเชียรใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงเรียนเชียรใหญ่มุ่งเน้นที่จะบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความศรัทธา และเชื่อมั่นแก่สังคมว่า โรงเรียนเชียรใหญ่ เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนเชียรใหญ่ จึงขอประกาศเจตจำนงในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานของแผ่นดิน ด้วยความสำนึกและตระหนัก ในความรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ตามแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม โดยเพิ่มกำลังความสามารถ จะยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และขอประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน มีเจตนาธรรมที่จะไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในขณะ ก่อน และหลังปฏิบัติหน้าที่ อันจะส่งผลให้เกิด การทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งจะยึดมั่นต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการสร้างค่านิยมในเรื่องของความซื่อสัตย์ มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและโปร่งใส (Organization of Integrity) ให้เข้มแข็งและยั่งยืน

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายปรีชา ปัญญาณฤพล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียรใหญ่



NO GIFT POLICY

เปลี่ยนของขวัญ เป็นคำอวยพร

โรงเรียนเซียร์ใหญ่
งดรับ งดให้ของขวัญ
และของกำนัลในทุกโอกาส

ร่วมส่งเสริมการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส
ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรม